

Số: 537/SNgV-VP

Bình Phước, ngày 25 tháng 8 năm 2023

KẾT LUẬN KIỂM TRA

Việc chấp hành các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại
tại Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SNgV ngày 18/01/2023 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác đối ngoại của Sở Ngoại vụ năm 2023;

Công văn số 423/SNgV-VP ngày 12/7/2023 của Sở Ngoại vụ về việc yêu cầu báo cáo tình hình công tác đối ngoại tại địa phương;

Xét Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện (UBND huyện) Chơn Thành về báo cáo tình hình công tác đối ngoại giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023; Giám đốc Sở Ngoại vụ kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đối ngoại

Qua kết quả báo cáo, nhận thấy: trong niên độ kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện đã thực hiện quy trình, lề lối làm việc, cơ chế phối hợp thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn huyện đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Huyện ủy; sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện và sự quản lý, điều hành của UBND huyện trong triển khai các hoạt động đối ngoại.

Trong niên độ kiểm tra, hoạt động đối ngoại được chủ động triển khai, thống nhất và thực hiện có hiệu quả trên cơ sở các yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương, tăng cường mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh-xã hội, ổn định tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn huyện,

Lãnh đạo UBND huyện quan tâm, quán triệt, chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu và triển khai các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động đối ngoại nhằm thực hiện đúng quy định; công tác triển khai nội dung được thực hiện trong các cuộc họp; ban hành văn bản chỉ đạo và các buổi làm việc tại các đơn vị trực thuộc. Các nội dung triển khai:

- Chỉ thị 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài;

- Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt nam;

- Quyết định số 1802-QĐ/TU ngày 27/02/2020 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quy chế số 32-QC/TU ngày 21/6/2022 của Tỉnh ủy về quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1802-QĐ/TU); (Gọi tắt là Quy chế số 32-QC/TU)

- Công văn số 185-CV/TU ngày 02/3/2016 của Tỉnh ủy về việc cán bộ đi công tác, nghiên cứu, học tập, tham quan, du lịch nước ngoài;

- Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

2. Kết quả chấp hành các quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Trong niên độ thanh tra (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023), UBND huyện có 01 lượt viên chức đi nước ngoài vì việc riêng, nhưng không xin phép theo quy định tại Quy chế số 32-QC/TU.

Lý do: thời gian diễn ra dịch bệnh bản thân viên chức này cùng Khoa Nội Trung tâm Y tế Hớn Quản tham gia công tác phòng, chống dịch Covid tại địa phương và bị nhiễm bệnh Covid nặng phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu, sau khi kết thúc công tác chống dịch cá nhân viên chức tận dụng kỳ nghỉ phép năm để đưa gia đình đi du lịch, đồng thời do tập trung công tác chuyên môn nên chưa nắm rõ nội dung của quy định về việc công chức, viên chức ra nước ngoài phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Kết thúc chuyến đi, cá nhân viên chức này có báo cáo kết quả chuyến đi vào cuộc họp cơ quan. Quá trình nghỉ phép đi du lịch không có hoạt động nào liên quan đến công tác chuyên môn đang đảm nhận và cũng chưa phát hiện hoạt động gì gây ảnh hưởng hoặc vi phạm các quy định của Đảng và nhà nước.

3. Việc quản lý, sử dụng hộ chiếu

Hộ chiếu công vụ: Giai đoạn báo cáo, UBND huyện không có trường hợp nào được cấp hộ chiếu công vụ.

Hộ chiếu phổ thông: 42 trường hợp có hộ chiếu phổ thông. Trong đó, có 02 trường hợp hộ chiếu hết hạn.

UBND huyện thực hiện nghiêm túc Quyết định số 962/QĐ-VPCP ngày 21/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về Quy chế sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, các đơn vị chức năng liên quan quản lý chặt chẽ hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành bảo đảm theo quy định, không có trường hợp thất lạc, sử dụng sai mục đích.

Trong niên độ kiểm tra, các trường hợp được kiểm tra đều sử dụng hộ chiếu đúng theo quy định. Công tác quản lý hộ chiếu phổ thông đúng quy định theo hình thức cá nhân tự quản lý.

4. Kết quả việc tổ chức, quản lý đoàn nước ngoài vào làm việc:

Niên độ kiểm tra, UBND huyện có 01 đoàn vào theo Công văn số 1592/UBND-NC ngày 17/5/2023 về thuận chủ trương cho đoàn nước ngoài vào làm việc tại huyện, cụ thể: Đoàn KFHI - Hàn Quốc gồm 03 người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc.

Mục đích: Triển khai dự án và khảo sát các địa điểm để thực hiện dự án “Ngôi trường hy vọng Samsung”.

Địa điểm: Trường tiểu học Tân Quan, ấp Xạc Lây, xã Tân Quan.

Quá trình làm việc, không xảy ra hoạt động sai mục đích ban đầu đến làm việc tại huyện.

5. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo: không có.

II. KIẾN NGHỊ CỦA UBND HUYỆN:

Đề nghị Sở Ngoại vụ sớm tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tham mưu hoạt động quản lý đối ngoại địa phương ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay.

III. KẾT LUẬN

Qua kết quả tự kiểm tra tại đơn vị, Sở Ngoại vụ nhận thấy Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của UBND huyện quan tâm đến công tác đối ngoại, cụ thể: quán triệt, chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu và triển khai các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động đối ngoại nhằm thực hiện đúng quy định; công tác triển nội dung được thực hiện trong các cuộc họp; ban hành văn bản chỉ đạo và các buổi làm việc tại các đơn vị trực thuộc; Quản lý tốt hộ chiếu của cán bộ công chức, viên chức đúng quy định.

Đề nghị UBND huyện tiếp tục phát huy những ưu điểm đã nêu trong Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện về báo cáo tình hình công tác đối ngoại giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023, cập nhật và triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến lĩnh vực đối ngoại. Tiếp tục chỉ đạo công chức theo dõi công tác đối ngoại tại huyện, để hoạt động đối ngoại ngày càng chuyên sâu và hiệu quả.

Đối với trường hợp viên chức đi nước ngoài không xin phép, đề nghị UBND huyện thực hiện kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chấp hành các nội dung Quy chế số 32-QC/TU (sửa đổi bổ sung Quyết định số 1802-QC/TU ngày 27/02/2020 của Tỉnh ủy về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh); tiếp tục quan tâm việc tổ chức triển khai chuyên sâu các quy định về công tác đối ngoại địa phương, đặc biệt là Quy chế số 32-QC/TU nhằm giúp công chức, viên chức huyện nắm rõ và thực hiện đúng nội dung Quy chế này.

Về kiến nghị tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tham mưu hoạt động quản lý đối ngoại địa phương ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay: Sở Ngoại vụ sẽ tổng hợp ý kiến tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Trên đây là Kết luận kiểm tra các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại, Sở Ngoại vụ gửi UBND huyện Hớn Quản để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- UBND H. Hớn Quản;
- Thanh tra tỉnh;
- Thanh tra Bộ NG;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Quốc Khánh